

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại buổi làm việc với Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên

Ngày 27 tháng 9 năm 2016, tại Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có buổi làm việc với Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên về công tác lao động, người có công và xã hội, tham dự buổi làm việc có Lãnh đạo: Tổng cục dạy nghề, Cục Người có công, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ và Thanh tra Bộ.

Về phía tỉnh Thái Nguyên có: Đồng chí Trần Quốc Tô, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; các đồng chí Lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo các Sở, ban, ngành của tỉnh.

Sau khi nghe Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 08 tháng đầu năm 2016; kết quả thực hiện công tác lao động, người có công và xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, ý kiến phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kết luận như sau:

1. Đánh giá chung

Trong thời gian qua, trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước vẫn còn nhiều khó khăn, Bộ đánh giá cao sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự phối hợp của mặt trận, các cấp, các ngành, đoàn thể trong tỉnh cùng với sự phấn đấu của tập thể lãnh đạo và cán bộ công chức, viên chức ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, công tác lao động, việc làm, người có công và an sinh xã hội của tỉnh đã triển khai thực hiện cơ bản đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, nhiều chính sách an sinh xã hội của Đảng và nhà nước đã đến đầy đủ, đúng đối tượng được thụ hưởng góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trong thời gian tới, bên cạnh những ưu tiên phát triển kinh tế, Bộ đề nghị các cấp, các ngành của tỉnh cần tăng cường hơn nữa việc triển khai thực hiện các chương trình, chính sách của Đảng, nhà nước tạo bước chuyển biến quan trọng trong lĩnh vực lao động, việc làm, người có công và an sinh xã hội.

2. Về một số đề xuất, kiến nghị của tỉnh

2.1. Đề nghị tháo gỡ khó khăn trong việc thực hiện Thông tư liên số 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP ngày 22/10/2013 của Liên bộ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Quốc phòng.

Đồng ý đề tỉnh Thái Nguyên áp dụng thực hiện thí điểm ở một số cơ sở trong xử lý giải quyết số hồ sơ tồn đọng theo quy trình cá biệt mà Bộ đang triển khai thí điểm tại một số địa phương (Long An, Đà Nẵng, Thái Bình, Bắc Kạn, Lai Châu), trên cơ sở đó, rút kinh nghiệm triển khai mở rộng. Đề nghị tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát các đối tượng đảm bảo chặt chẽ, chính xác, trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, công khai trong nhân dân và đề cao sự giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân tại địa phương trong quá trình xem xét, giải quyết. Giao Cục Người có công hỗ trợ, hướng dẫn địa phương triển khai, tổ chức thực hiện.

2.2. Đối với các trường hợp thương binh và người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học hưởng không đúng quy định đã bị đình chỉ và buộc thu hồi tiền đã cấp song đã chết, gia đình thuộc hộ nghèo, bản thân mắc bệnh ung thư.

Đề nghị tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiến hành rà soát, phân loại cụ thể, chính xác từng trường hợp, trên cơ sở đó có văn bản xác nhận và đề nghị Bộ xem xét, giải quyết. Giao Thanh tra Bộ, Cục Người có công thẩm định hồ sơ và báo cáo trình Bộ để xem xét giải quyết đúng theo quy định.

2.3. Về việc hỗ trợ đầu tư Khu Di tích lịch sử Quốc gia 27/7 huyện Đại Từ.

Đồng ý đề tỉnh lập phương án và dự toán trình Bộ hỗ trợ kinh phí hoàn thiện Khu di tích lịch sử 27/7 huyện Đại Từ. Đề nghị tỉnh chỉ đạo các đơn vị sớm triển khai để hoàn thành các hạng mục công trình trước ngày 27/7/2017, kịp phục vụ cho Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017). Giao Cục Người có công, Vụ Kế hoạch - Tài chính phối hợp với địa phương rà soát, thẩm định báo cáo Bộ xem xét, quyết định.

2.4. Về đề nghị hỗ trợ kinh phí cải tạo nâng cấp nghĩa trang liệt sỹ Dốc Lim và các công trình ghi công trên địa bàn tỉnh.

Bộ ủng hộ và khẳng định đây là việc làm cần thiết. Đề nghị tỉnh rà soát, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên để tập trung sửa chữa, nâng cấp trước các công trình ghi công đã hư hỏng, xuống cấp và cấp thiết đề nghị Bộ hỗ trợ, và địa phương bố trí ngân sách đầu tư, nâng cấp, đồng thời vận động nhân dân, các doanh nghiệp, tổ chức xã hội tham gia. Giao Vụ Kế hoạch - Tài chính và Cục Người có công báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định hỗ trợ một phần kinh phí để địa phương triển khai.

2.5. Về việc đầu tư Dự án Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú tỉnh Thái Nguyên.

Thực hiện Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ủng hộ và sẽ đề xuất với Bộ Kế hoạch và Đầu tư cân đối, bổ sung nguồn vốn hỗ trợ đầu tư Dự án trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú tỉnh Thái Nguyên từ nguồn kinh phí trung hạn giai đoạn 2016-2020. Giao Tổng cục dạy nghề, Vụ Kế hoạch - Tài chính phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh Thái Nguyên để triển khai.

Trên đây là kết luận của Bộ trưởng Đào Ngọc Dung tại buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, Bộ thông báo tới các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Bộ trưởng, các đồng chí Thứ trưởng (để b/c);
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thái Nguyên (để b/c);
- TCDN, Cục NCC, Thanh tra Bộ,
Vụ KHTC, VP Bộ;
- Sở LĐTBXH tỉnh Thái Nguyên;
- Lưu: VT, VP.

**TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Bá Hoan